

Source :

ไทยโพสต์

Date : 15 W.A. 2561 Page : 7

No : 61156511

ปตท.หนุนR&Dติดปีกธุรกิจ

บางจากอ่วม!กำไรยุบ27%-SPRCโชว์รายได้Q1กระฉูด

วิภาวดีรังสิต ● ปตท.เตรียมหาวิธีที่ประชุมยุทธศาสตร์ฯ ขอเพิ่มงบวิจัยและพัฒนา จากเดิม 3% ของกำไรสุทธิ เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของธุรกิจในอนาคต ด้านบางจากมี EBITDA หด 27% ส่วน SPRC โชว์รายได้ Q1 ทางแผนเพิ่มกำลังผลิต /

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมเสนอที่ประชุมยุทธศาสตร์และทิศทางในอนาคตของกลุ่ม ปตท. (สตราเจจิดิงกิง เซสชั่น) พิจารณาเพิ่มงบสำหรับการวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) จากเดิมที่ใช้อยู่ 3% ของกำไรสุทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันในอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยความเหมาะสมขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะเห็นชอบ แต่ส่วนตัวนั้นมอง

ว่าบริษัทด้านพลังงานในต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้งบอาร์แอนด์ดีกว่า 10% ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาและเสริมความมั่นคงธุรกิจ รวมถึงต่อยอดสู่ด้านที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

“ถ้าถามความเห็นส่วนตัวอยากให้ใช้ไปถึง 10% จากรายได้รวม จากปัจจุบันเราใช้อยู่ 3% ของกำไรสุทธิ ที่ปีก่อนมีกำไรประมาณ 135,000 ล้านบาท” นายวิทวัสกล่าว

อย่างไรก็ตาม ปตท.ยังได้สร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอาร์ดีเอฟที่ จ.ระยอง ขนาด

กำลังไฟฟ้าได้ 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (พีพีเอ) ขณะเดียวกัน ปตท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ในกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 44,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) รวม 2,992 ล้านบาท ลดลง 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ของปี 60 มีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากรายการพิเศษ เช่น รายได้ดอกเบี้ยจากภาษีได้รับคืน กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าซื้อกิจการ ฯลฯ

นายทีโมธี อลัน พอดเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (เอสพีอาร์ซี) กล่าวว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ของบริษัทมีรายได้รวม 49,458

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาที่ทำได้ 45,335 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น การผลิตโดยรวมสูงขึ้น และราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น ขณะที่ค่าการกลั่นทางการตลาดในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 7.17 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ในไตรมาส 2 คาดว่าจะทำรายได้ไม่ต่ำกว่าไตรมาสแรก ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมเงินลงทุนกว่า 4,160 ล้านบาทในการปิดปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันในช่วงเดือน พ.ย. ปี 2562 รวมถึงพัฒนาโรงกลั่นให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10,000 บาร์เรลต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในประเทศ.